



## รายงานผลการวิจัย

เรื่อง

การเสริมสร้างกลไกการจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและ  
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของชุมชน ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม่

Strengthening of Mechanism for Community-Forest Management for  
Sustainable Development of Community Resources and Environment in Mae-  
Pong Sub-District, Doi Saket, Chiang Mai Province.

โดย

พระครูพิพิธสุตาทรร และคณะ  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก  
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
ประจำปีงบประมาณ 2552

## กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเสริมสร้างกลไกการจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนา  
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของชุมชน ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
ฉบับนี้ เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี  
งบประมาณ 2552

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้เห็นความสำคัญ  
ของการวิจัยและได้ให้การสนับสนุนงบประมาณวิจัยในครั้งนี้

ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.สนิท สัตโยภาส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้จุดประกายการ  
สร้างเครือข่ายวิจัยเฝ้าระวังสังคมเป็นสุข และให้โอกาสมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย จนก่อเกิดเป็นผลงานวิจัยในครั้งนี้ ผศ.มนตรี  
ศิริจันทร์ชื่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้การสนับสนุนโครงการวิจัย ผศ.วิไลลักษณ์  
กิตติบุตร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่อำนวยความสะดวกประสานติดตาม  
ความก้าวหน้าการดำเนินงานจนกระทั่งงานสำเร็จผล และคณะกรรมการบริหารเทศบาลตำบลแม่  
โป่งทุกท่าน ที่ให้ความสะดวกในการดำเนินงานวิจัย ที่สำคัญยิ่งคือ ประชาชนหมู่บ้านป่าไผ่  
บ้านห้วยบอน และบ้านตลาดขี้เหล็ก ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ทุกท่านที่ให้ความ  
ร่วมมืออย่างดีในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการวิจัย

ขอเจริญพรขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญาวัฒน์ รศ.ชูเกียรติ ลีสุวรรณ  
และ รศ.สมพงษ์ บุญเลิศ ที่ให้ความกรุณาชี้แนะกรอบคิด วิธีการดำเนินงานวิจัยตลอดจนการ  
สังเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อนำเสนอสู่สาธารณชน

ขอขอบใจในดีดั่งปีที่ 3 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552 ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัด  
กิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน

เช่นเดียวกับกัลยาณมิตรทางวิชาการผู้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการสร้างสรรค์  
ผลงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์

พระครูพิพิธสุตาทร และคณะ

สิงหาคม 2553